

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน	เอกสารสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
<p>เจ้าของสวนยาง</p> <p>เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางในที่ดินนั้น ไม่ว่าจะกรีดยังหรือจ้างกรีดยัง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3.เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (เจ้าของที่ดินข้างเคียง/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท.)

ผู้ขอขึ้นทะเบียน	เอกสารสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
<p>คนกรีดยาง</p> <p>เป็นผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วน และตามจำนวนที่กรีดยังโดยผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง หรือ ผู้ทำสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2.สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง 3.สำเนาเอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จากเจ้าของสวน 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 5.นำเจ้าของสวนมาด้วย

หมายเหตุ สามารถนำเอกสารมายื่นขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอแก่ง ถึงวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ในวัน เวลาราชการ โทร. 038-992285



การยางแห่งประเทศไทย การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนายางพารา" มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย

ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

- 1.สามารถขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือ เพื่อการปลูกแทน (เงินสงเคราะห์สวนยางเดิม)
2. สามารถขอรับการส่งเสริม ในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยาง ตามวิธีการที่ การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
3. ได้รับการจัดสวัสดิการ ตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
4. ได้รับความช่วยเหลือจากการยางแห่งประเทศไทยในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง



หมายเหตุ สามารถนำเอกสารมายื่นขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอแก่ง

ถึงวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ในวัน เวลาราชการ โทร. 038-992285